

ฮอตสกอว์

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ที่ 21 กันยายน 2556

ปีที่: 4

ฉบับที่: 1320

หน้า: 15, 30

Col.Inch:

Ad Value:

PRValue (x3):

ศิลป์: สีสี่

ภาพข่าว: สังคมกีฬา/ข่าวกีฬาในประเทศ

หนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

ฮอตสกอว์ 15 บาท

คุ้มค่า กล้า แตกต่าง

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1320 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556



4ขาสืบพร้อมปฏิบัติกฎศุภมิตรสามัคคี

ความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลศุภมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 ที่ "อัสสัมชัญ" รับหน้าสื่อ เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ภารดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยได้เรียนเชิญผู้แทนจาก 3 สถาบันเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครคริสเตียนวิทยาลัย นำโดย ดร.บรรจง ชมภู

วงศ์ รองผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษ, สวนกุหลาบวิทยาลัย นำโดย อ.อำนาจ จันทร์หอม รองผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และเทพศิรินทร์ นำโดย อ.เดชา แสงทอง รองผอ. พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลศุภมิตรสามัคคี จะจัดขึ้นปีเว้นปี ในปีที่จะจัดการแข่งขันแบบเหย้า เยือน โดยที่ประชุม มีมติให้การแข่งขึ้นแบบเหย้า

เยือน จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ส่วนการแข่งขันเต็มรูปแบบจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีหน้า เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ครบรอบ 50 ปีของการจัดการแข่งขันฟุตบอลศุภมิตรสามัคคีด้วย โดยยังคงจุดมุ่งหมายเดิมในการปลูกฝังให้นักเรียน ทั้ง 4 สถาบัน ได้เล่นกีฬาในแบบฉบับของการเป็นนักกีฬาที่ดี มีสปิริต เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่นักเรียนและครู ทั้ง 4 สถาบัน

นอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในนามศุภมิตรสามัคคี อาทิ การวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช การถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฯลฯ



มองอย่างเทพ จากใต้บาดาล

▲...มาที่ชาวประมงสัมพันธ์กันบ้าง หลากๆ คนคงต้องรู้จักกีฬาจตุรมิตรสามัคคีอย่างแน่นอนที่เป็นการแข่งขันฟุตบอลกับกองเชียร์ของสี่โรงเรียนชายล้วนคือ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร เทพศิรินทร์ และสวนกุหลาบ ซึ่ง ไฟโซดอน ก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ร่วมการแข่งขันคืออัสสัมชัญ บางรัก ปีนี้อินทรีแดงแห่งบางรัก นั้นแหละ จะรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 27 ร่วมกับการฉลองครบ 50 ปี ของการแข่งขันด้วย โดยจะแข่งกันในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ครับ ▲...เรื่องต่อมาเป็นโอกาสดีของเยาวชน เพราะ "บ๊ิกแหลม" พล.อ. อีระ โกรพพานนท์ เลขาธิการลอนเทนนิสสมาคมฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมศึกเทนนิสเยาวชนนานาชาติ อายุไม่เกิน 14 ปี รายการ DONG FENG LTAT ASIAN 14& UNDER THAILAND CIRCUT 2013 โดยมีนักเทนนิสจากทั่วโลกกว่า 100 ชีวิต จาก 11 ประเทศ จะประเดิมเซอร์กิตแรกจากทั้งหมด 5 รายการ 21-29 ก.ย. นี้ ที่สนามเทนนิสโรงแรมรามการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี ▲...ส่วนเทนนิสรายการใหญ่ประจำปีของประเทศไทย อย่าง "ไทยแลนด์ โอเพ่น 2013" ก็จะมีเริ่มต้นแล้วในสุดสัปดาห์นี้ โดยมีตารางดัง